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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2565   วันพธุที่ 15 มิถุนายน 2565                          หนา้ ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  7/2565 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 9.30 น.   

ณ ห้องประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. อ.ประสงค์  หน่อแก้ว (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา Skill Mapping เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือท่ี อว 0208.2/ว12258  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2565 เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา Skill Mapping เพ่ือพัฒนาหลักสูตร          
การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา 
Skill Mapping เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา           
นําข้อมูลท่ีได้จากการจัดทําและวิเคราะห์ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร               
การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเรียนเชิญ
อธิการบดี หรือมอบหมายผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วม          
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 27-30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00–16.00 น. 
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(สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียง 1 วัน) ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้คณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุมและ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามเว็บไซต์ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมกําหนด ภายในวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/๒๕๖5 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันศุกร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.           
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั ้น 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 5 หน้า จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 6/2565 วันศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 แนวทางการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ตามท่ี ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุม(ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภาได้ ช้ีแจงเก่ียวกับแนวทางการสอบ                
เพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพครู  ซ่ึงการสอบขั้นพ้ืนฐานจะทดสอบเพียง 2 วิชา คือ วิชาชีพครู             
และวิชาพ้ืนฐาน เท่านั้น  โดยวิชาพ้ืนฐานจะสอบเฉพาะเนื้อหาท่ีจะนําไปใช้ในการสอนเท่านั้น               
ซ่ึงจากเดิมการให้ใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบขั้นพ้ืนฐานและได้ รับ           
ใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้วจึงจะมีสิทธ์ิสอบบรรจุได ้ 
  แต่ขณะนี้การสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพครู หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
แล้วทดสอบขั้นพ้ืนฐานไม่ผ่าน ก็จะได้ใบรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีครูแบบมีเงื่อนไข (Provisional 
Teaching Certificate) มีอายุ 2 ปี และมีสิทธ์ิสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ดังนั้นภายใน 2 ปีนี้            
จะต้องกลับไปสอบการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน คือ วิชาชีพครู และวิชาพ้ืนฐาน ให้ผ่านและได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูถึงจะมีสิทธ์ิได้รับการบรรจุแต่งตั้งตําแหน่งครู ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา             
จะประกาศแนวทางการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ      
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วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จํานวน 23 คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จํานวน 23 คน  
  
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.๑ การขอจ้างอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า จากข้อเสนอแนะท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พูดถึง           
แนวทางการขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือรับผิดชอบสอนร้อยละร้อย ควรรวบรวมทุกหลักสูตร         
ท่ีมีความต้องการจ้างอาจารย์พิเศษ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงคร้ังเดียวก่อนเปิด          
ภาคการศึกษา ดังนั้นจึงเห็นควรว่าเอกสารท่ีจะนําเสนอขอความเห็นชอบการขอจ้างอาจารย์พิเศษ           
ท่ีสอนเกิน ร้อยละ 50 ของรายวิชา จะต้องมีเหตุผลและความสําคัญในการจ้าง คุณวุฒิและ
ประสบการณ์การสอนของอาจารย์พิเศษ รายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษานั้น และภาระ   
งานสอนของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การขอจ้างอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การขอจ้างอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา             
โดยทุกหลักสูตรท่ีมีความต้องการจ้างอาจารย์พิเศษ ให้เสนอขอก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 30 วัน 
เพ่ือท่ีฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมและนําเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา   11.3๐   น. 
 
 
 
 

 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


